

\*

Số 374-BC/HU

## **BÁO CÁO**

### **kết quả thực hiện phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” năm 2021**

-----

Thực hiện Công văn số 324-CV/BDVTU ngày 08/11/2021 của Ban Dân vận Tỉnh ủy Quảng Ngãi về báo cáo kết quả thực hiện phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn báo cáo kết quả thực hiện như sau:

#### **I. Tình hình chung**

Bình Sơn là huyện có địa bàn rộng, dân cư đông với nhiều ngành nghề khác nhau; có Khu kinh tế Dung Quất với nhiều dự án trọng điểm đang được triển khai thực hiện. Trong những năm qua, bằng sự nỗ lực, quyết tâm cao Đảng bộ huyện đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện trên các lĩnh vực của đời sống xã hội và đạt được nhiều kết quả quan trọng. Kinh tế - xã hội có bước phát triển khá, đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được cải thiện và nâng lên; quốc phòng, an ninh, được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng tiếp tục được tăng cường, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên.

Thực hiện Kế hoạch số 31-KH/TU ngày 16/3/2021 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về thực hiện phong trào thi đua “*Dân vận khéo*”, giai đoạn 2021-2025 (*Kế hoạch số 31 của Tỉnh ủy*), Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn đã kịp thời chỉ đạo các cấp ủy đảng lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện Phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội và đã có nhiều mô hình, điển hình có sức lan tỏa, tạo được sự hưởng ứng tích cực của các tầng lớp Nhân dân. Tuy nhiên, quá trình lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện vẫn còn một số khó khăn, đó là tình hình tranh chấp đất đai, ô nhiễm môi trường, công tác bồi thường giải phóng mặt bằng dự án Nâng cấp mở rộng Quốc lộ 1 gặp nhiều vướng mắc, Khu kinh tế Dung Quất có nhiều dự án lớn đang được triển khai thực hiện nên công tác kiểm kê, áp giá bồi thường, tái định cư cần tập trung nhân lực giải quyết; giá cả một số nông sản bấp bênh, thị trường không ổn định, một số nông sản không tiêu thụ được do xuất khẩu bị đình trệ làm cho đời sống Nhân dân gặp nhiều khó khăn; tình trạng đơn thư khiếu nại, tố cáo, lấn chiếm, tranh chấp đất đai xảy ra ở nhiều địa phương chưa được xử lý dứt điểm; một số lượng lớn người lao động ở các địa phương khác, kể cả người nước ngoài đến làm việc, tạm trú trên địa bàn Khu kinh tế với nhiều thành phần, nảy sinh những nguy cơ về trật tự an toàn xã hội. Dịch bệnh

Covid-19 kéo dài, phát sinh nhiều ca bệnh trong cộng đồng cần tập trung truy vết, ngăn chặn kịp thời; việc tổ chức nhiều khu cách ly tập trung, bệnh viện bệnh nhân Covid -19 trên địa bàn huyện cần huy động nhân lực lớn. Tình hình trên đã tác động không nhỏ đến công tác lãnh đạo và chỉ đạo tổ chức thực hiện các nhiệm vụ chính trị của huyện, tư tưởng, tâm trạng, niềm tin của một bộ phận Nhân dân. Điều đó, đòi hỏi công tác tuyên truyền vận động quần chúng nói chung và triển khai thực hiện phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” nói riêng phải được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, thường xuyên, nội dung và phương thức phải phù hợp với yêu cầu thực tiễn và hiệu quả.

## **II. Công tác lãnh đạo, chỉ đạo triển khai thực hiện**

Thực hiện Kế hoạch số 31 của Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn đã xây dựng Kế hoạch số 31-KH/HU, ngày 06/4/2021 về thực hiện phong trào “*Dân vận khéo*”, giai đoạn 2021-2025; ban hành Công văn số 449-CV/HU ngày 06/5/2021 về phát động Cuộc thi báo chí về tấm gương “*Dân vận khéo*” giai đoạn 2021-2025; Công văn số 646-CV/HU ngày 17/8/2021 về tiếp tục hướng ứng Cuộc thi báo chí về tấm gương “*Dân vận khéo*”. Chỉ đạo Ban Dân vận Huyện ủy hướng dẫn các cơ quan, địa phương xây dựng mô hình, điển hình “*Dân vận khéo*”, giai đoạn 2021- 2025; xây dựng kế hoạch và làm việc với Đảng ủy 22 xã, thị trấn về hướng dẫn, rà soát thẩm định mô hình “*Dân vận khéo*” cấp huyện<sup>1</sup>. Đồng thời, chỉ đạo các cấp ủy đảng, chính quyền, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội huyện tuyên truyền, vận động cán bộ, công chức, viên chức và các tầng lớp Nhân dân đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” trên các lĩnh vực đời sống xã hội, phù hợp yêu cầu và nhiệm vụ của mỗi cơ quan, đơn vị, địa phương.

Thực hiện chỉ đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, các cấp ủy đã có nhiều giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo để triển khai và tổ chức thực hiện; chỉ đạo phối hợp với chính quyền, thủ trưởng các cơ quan, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tuyên truyền trong cán bộ, công chức, viên chức và hội viên, đoàn viên, các tầng lớp Nhân dân với nhiều hình thức phù hợp. Từ đó, từng cơ quan lựa chọn nội dung để đăng ký và thực hiện mô hình “*Dân vận khéo*” phù hợp với đặc điểm địa phương, đơn vị.

---

<sup>1</sup> Công văn số 18-CV/BDVHU, ngày 26/4/2021 về hướng dẫn mô hình điển hình “*Dân vận khéo*”, giai đoạn 2021-2025; Kế hoạch số 09-KH/BDVHU ngày 28/4/2021 về làm việc với Đảng ủy các xã, thị trấn về việc rà soát mô hình “*Dân vận khéo*” năm 2021.

### III. Kết quả thực hiện

#### 1. Sự phối hợp của các cấp, các ngành trong công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức về “Dân vận khéo”; triển khai tổ chức thực hiện.

Xác định phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” là một nội dung của phong trào thi đua yêu nước của hệ thống chính trị huyện, nội dung phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” phải gắn với phong trào thi đua thực hiện nhiệm vụ chính trị hằng năm của huyện, của các cơ quan, địa phương, đơn vị; trong đó cần tập trung vào những vấn đề mới, có giải pháp khắc phục những khó khăn, vướng mắc ở cơ sở. Đồng thời, phong trào phải đảm bảo thiết thực, hiệu quả; tổ chức tuyên truyền, nhân rộng các mô hình tiêu biểu, điển hình “*Dân vận khéo*” trên các lĩnh vực của đời sống xã hội; thường xuyên theo dõi, đôn đốc, nhắc nhở việc thực hiện, kịp thời khen thưởng, biểu dương các mô hình hay, cách làm sáng tạo trong phong trào thi đua “*Dân vận khéo*”.

Căn cứ vào tình hình thực tế, trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, từng cơ quan, địa phương, đơn vị thực hiện phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” với những nội dung cụ thể bám sát nhiệm vụ thường xuyên và giải pháp được xác định trong Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020-2025.

Ban Thường vụ Huyện ủy thường xuyên lãnh đạo, chỉ đạo công tác tuyên truyền, thực hiện có hiệu quả Quyết định số 713-QĐ/HU ngày 25/7/2011 của Ban Thường vụ Huyện ủy về ban hành Quy chế công tác dân vận của hệ thống chính trị huyện, Kế hoạch số 81-KH/HU, ngày 22/8/2013 của Ban Thường vụ Huyện ủy về thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XI) “Về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới”, gắn với thực hiện Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVII, Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Kết luận số 01-KL/TW ngày 18/5/2021 của Bộ Chính trị về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị “về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các chỉ thị, kết luận, nghị quyết khác của Đảng để tạo thành phong trào thi đua toàn diện, rộng khắp, thực chất và hiệu quả.

Triển khai thực hiện phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” gắn với quán triệt tư tưởng và phong cách dân vận của Chủ tịch Hồ Chí Minh; nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận trong các cấp ủy đảng; công tác dân vận trong các cơ quan nhà nước. Thực hiện nghiêm các quy định về nêu gương của người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ, đảng viên. Nâng cao hiệu quả công tác tiếp dân của người đứng đầu cấp ủy đảng, chính quyền; giải quyết kịp thời, dứt điểm các kiến nghị, phản ánh, khiếu nại, tố cáo của công dân. Tạo điều kiện để Ủy ban Mặt

trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị - xã hội phát huy vai trò giám sát, phản biện xã hội, phản ánh với cấp ủy đảng, chính quyền các vấn đề đoàn viên, hội viên và nhân dân quan tâm.

Mặt khác, duy trì, phát triển bền vững và nhân rộng những mô hình “Dân vận khéo” đang triển khai có hiệu quả, nghiên cứu xây dựng mô hình mới. Tổ chức trao đổi, học tập kinh nghiệm, phổ biến cách làm sáng tạo trong phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” thông qua các buổi làm việc với Đảng ủy các xã, thị trấn. Tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lựa chọn, nhân rộng những mô hình “*Dân vận khéo*” tiêu biểu, giới thiệu, tuyên truyền tạo sự lan tỏa và tác động tích cực trên các lĩnh vực đời sống xã hội.

Trong năm 2021, toàn huyện đã xây dựng và làm mới được 86 mô hình, điển hình “*Dân vận khéo*” trên tất cả các lĩnh vực. Trong đó, lĩnh vực kinh tế 03 mô hình; văn hóa- xã hội: 74 mô hình; lĩnh vực quốc phòng, an ninh: 06 mô hình; lĩnh vực xây dựng hệ thống chính trị 03 mô hình.

## ***2. Kết quả thực hiện phong trào thi đua “Dân vận khéo” trên các lĩnh vực: Phát triển kinh tế, văn hóa – xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị***

### ***2.1. Lĩnh vực phát triển kinh tế***

Các cấp ủy đảng đã tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo các cấp chính quyền phối hợp với Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội triển khai thực hiện các chương trình, giải pháp, kế hoạch để đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; huy động mọi nguồn lực để phát triển kinh tế, ổn định đời sống Nhân dân; vận động Nhân dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng, vật nuôi, áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào sản xuất; đã có nhiều mô hình thiết thực gắn liền với nhu cầu lợi ích chính đáng của người dân như: Chuỗi sản xuất ứng dụng công nghệ xanh, Mô hình “Ba V” của xã Bình Trị đã phát huy giá trị chuỗi sản xuất (gồm: Công nghệ nuôi Tảo xoắn, Nhà máy sản xuất nước uống Vạn tường, Hiệp hội sản xuất mây tre đan, các hộ trồng cây ăn trái), vận động Nhân dân tham gia tích cực thực hiện “chuỗi sản xuất chuyên canh hành tím, phát huy hiệu quả sản phẩm Ocop 3 sao đối với cây hành tím Bình Hải. Mô hình “Đòng lòng kiên cố hóa kênh mương” của xã Bình Minh đã huy động với tổng số tiền là 380.000.000 đồng (trong đó vận động Nhân dân đóng góp là 180.000.000 đồng) để kiên cố 900m kênh mương nội đồng. Qua đó huy động được sức mạnh tổng hợp của Nhân dân trong phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao thu nhập cho người dân, giảm nghèo bền vững.

Trong năm 2021, cùng với cả nước chung tay trong công tác phòng, chống dịch Covid -19, hệ thống chính trị huyện đã kêu gọi cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang cùng tầng lớp nhân dân, các tổ

chức và cộng đồng doanh nghiệp, cá nhân, nhà hảo tâm trong toàn huyện đã tham gia ủng 31,2 tấn và nhu yếu phẩm các loại (quy ra tiền 542.372.000 đồng); tiền mặt: tập thể ủng hộ 254.498.000 đồng, cá nhân ủng hộ 372.845.000 đồng; riêng ủng hộ bà con từ các tỉnh phía Nam về quê đi qua địa bàn Bình Sơn tại điểm tiếp tế Trạm Cây Trâm, xã Bình Long là 890.000.000 đồng.

## 2.2. Lĩnh vực văn hóa - xã hội

Qua thực hiện phong trào, có nhiều mô hình mới trong lĩnh vực văn hóa - xã hội được đăng ký, gắn với xây dựng nông thôn mới và đô thị văn minh; xoá bỏ được những tập tục lạc hậu, nâng cao đời sống văn hoá tinh thần, bảo đảm an sinh xã hội; các hoạt động xã hội từ thiện được tổ chức bằng nhiều hình thức phong phú, hoạt động sôi nổi, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, điển hình như: Phát huy hiệu quả vai trò của Hương ước thôn trong xây dựng đời sống văn hóa<sup>2</sup>; thấp sáng đường quê<sup>3</sup>; gia đình hiếu học; xây dựng xã hội học tập, vận động học sinh không bỏ học; xây dựng tuyến phố văn minh; khu dân cư xanh, tiếp sức đến trường; đồng hành cùng hộ nghèo, hộ cận nghèo thoát nghèo bền vững; chăm sóc sức khỏe cho người già neo đơn có hoàn cảnh gặp khó khăn; chấp cánh ước mơ; bữa sáng yêu thương; nồi cháo tình thương; ... Các mô hình gắn với việc vệ sinh môi trường cảnh quan trên các tuyến đường nông thôn như: Vận động Nhân dân di dời chuồng bò trước nhà ra sau nhà, giữ gìn vệ sinh khu vực chuồng trại; thu gom bao gói, vỏ chai thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng trên đồng ruộng; đường làng, ngõ xóm sáng, thoáng, sạch, đẹp.

Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới, Nhân dân đóng góp 979 ngày công; thực hiện bê tông 14.719 km đường giao thông nông thôn với tổng số tiền huy động được hơn 2.740 tỷ đồng; Nhân dân tự nguyện hiến 440 m<sup>2</sup> đất, tự tháo dỡ tường rào, công ngõ để mở rộng nâng cấp đường giao thông nông thôn, kiên cố hóa 4000km kênh mương nội đồng. Đến nay toàn huyện đã có 16/21 xã đạt chuẩn nông thôn mới, có 04 khu dân cư được công nhận là khu dân cư kiểu mẫu.

Có 100% khu dân cư trong huyện đăng ký không có người sinh con thứ 3 trở lên, vận động Nhân dân tham gia mua bảo hiểm y tế tự nguyện theo chuẩn nông thôn mới. Công tác chăm sóc sức khỏe cho Nhân dân và việc chăm lo cho gia đình

<sup>2</sup> Mô hình phát huy hiệu quả vai trò của Hương ước thôn trong xây dựng đời sống văn hóa tại xã Bình Dương đã cho ra mắt đã góp phần tích cực vào việc hạn chế, loại bỏ các tập tục lạc hậu trong đời sống xã hội; đồng thời phát huy những truyền thống tốt đẹp của dân tộc; các Lễ hội tổ chức theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm tính trang nghiêm, tiết kiệm, không có hiện tượng mê tín dị đoan, tạo không khí vui tươi, phấn khởi trong nhân dân. Sau khi thực hiện mô hình này sẽ đem lại hiệu quả thiết thực cho người dân, nhất là tỷ lệ đạt gia đình văn hóa, khu dân cư văn hóa hằng năm sẽ tăng lên, đời sống vật chất và tinh thần của người dân sẽ được nâng cao, tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống; góp phần xây dựng khu dân cư nông thôn kiểu mẫu.

<sup>3</sup> Mô hình thấp sáng đường quê do Đảng ủy xã Bình Minh phát động đã thấp sáng được 14,9km đường với tổng diện tích vận động là 182.000.000 đồng.

chính sách, đối tượng người có công với cách mạng được quan tâm, thực hiện kịp thời, chu đáo. Các mô hình “*Khu dân cư 6 không*”, “*Hộ tộc 3 không*”, “*Hộ tộc 4 không*” được thực hiện có hiệu quả.

### 2.3. Lĩnh vực quốc phòng - an ninh

Các cấp ủy Đảng đã quán triệt và triển khai thực hiện tốt các chỉ thị, nghị quyết của Trung ương, của Tỉnh ủy, Huyện ủy về nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, tăng cường đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn, triển khai đồng bộ, quyết liệt các giải pháp, phát động phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, vận động Nhân dân thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, tuyên truyền, vận động thanh niên thi hành nghĩa vụ quân sự hàng năm đạt 100% chỉ tiêu trên giao; xây dựng lực lượng dân quân tự vệ đảm bảo số lượng, chất lượng.

Lực lượng công an đã tổ chức nhiều đợt “*Diễn đàn Công an xã lắng nghe ý kiến Nhân dân*” góp phần xây dựng thế trận an ninh Nhân dân gắn với thế trận quốc phòng toàn dân vững chắc; giải quyết các vụ việc phức tạp từ cơ sở, đảm bảo giữ vững ổn định chính trị - xã hội, an ninh nông thôn, thúc đẩy phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội và xây dựng lực lượng công an ngày càng vững mạnh, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới. Toàn huyện thành lập được 120 tổ An ninh nhân dân, tổ bảo vệ dân phố, 131 tổ hòa giải ở cơ sở, các mô hình: “*02 phòng, 04 giữ*”; “*03 không, 02 phòng*”; “*04 không*”; “*3 không, 3 giảm*”; “*Tiếng mõ bình yên*”; “*Khu dân cư phòng chống tội phạm*” và mô hình “*Điểm sáng an ninh*”... phát huy hiệu quả tốt.

### 2.4. Xây dựng hệ thống chính trị

Phong trào thi đua Dân vận khéo góp phần quan trọng trong việc xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; nội dung, phương thức lãnh đạo của các cấp ủy Đảng về công tác dân vận có bước đổi mới theo hướng dân chủ, sâu sát cơ sở và Khu dân cư; quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo chăm lo đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân bằng những việc làm cụ thể, thực hiện tốt Quy chế dân chủ ở cơ sở, các chính sách bảo đảm an sinh xã hội, phát huy quyền làm chủ của Nhân dân, tích cực tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch vững mạnh.

Công tác dân vận của chính quyền có sự chuyển biến, nhất là trong thực hiện cải cách thủ tục hành chính, công khai hóa thủ tục hành chính, tinh thần trách nhiệm, ý thức phục vụ Nhân dân của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức được nâng lên; tăng cường tiếp dân, đối thoại, giải quyết các vấn đề bức xúc kiến nghị chính đáng của công dân; thực hiện có hiệu quả các chương trình mục tiêu quốc gia, góp phần tăng trưởng kinh tế, phát triển các lĩnh vực văn hóa - xã hội, củng cố quốc phòng, an ninh.

### **3. Kết quả xây dựng, nhân rộng các mô hình, điển hình “Dân vận khéo”**

Trong năm 2021, Đảng ủy các xã, thị trấn đã đăng ký 46 mô hình “*Dân vận khéo*” được công nhận cấp huyện, 33 chi, đảng bộ trực thuộc Huyện ủy và các cơ quan, ban, ngành của huyện đăng ký thực hiện 40 mô hình. Nội dung các mô hình ở xã, thị trấn đều sát với nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, an ninh, quốc phòng và xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh; các chi, đảng bộ cơ quan, ban ngành thuộc huyện các mô hình phù hợp với đặc điểm tình hình và nhiệm vụ của từng tổ chức, cá nhân. Trong đó:

- Các xã, thị trấn đăng ký thực hiện các mô hình về phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo quốc phòng và an ninh; về huy động nguồn lực và vận động Nhân dân tham gia có hiệu quả chương trình xây dựng nông thôn mới; xóa đói giảm nghèo nhanh và bền vững; nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho Nhân dân; nâng cao trách nhiệm của cán bộ, công chức, người lao động trong thực thi nhiệm vụ; nêu cao ý thức phục vụ Nhân dân; chống biểu hiện quan liêu, xa dân; thực hành dân chủ rộng rãi, tạo điều kiện thuận lợi cho Nhân dân phát huy quyền làm chủ trực tiếp của mình theo quy định của pháp luật.

- Các chi, đảng bộ, cơ quan, ban, ngành huyện đã xác định nội dung đăng ký thực hiện sát với nội dung công việc, đặc thù của đơn vị, trọng tâm là nâng cao chất lượng công tác tham mưu, đề xuất, thực hiện nhiệm vụ theo hướng phục vụ; đảm bảo yêu cầu công tác lãnh đạo, chỉ đạo và điều hành của cấp ủy, chính quyền.

- Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tổ chức đánh giá việc thực hiện các mô hình gắn với việc thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ Chính trị “*về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh*”; trọng tâm là các tiêu chí nhằm góp phần nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho hội viên, đoàn viên và Nhân dân; rà soát và nhân rộng các mô hình có hiệu quả, xây dựng một số mô hình mới phù hợp với đặc điểm tình hình cơ sở và hội viên, đoàn viên và các tầng lớp Nhân dân; xây dựng và nâng cao chất lượng mô hình “*Khu dân cư 6 không*”, nâng cấp mô hình “*Hộ tộc 3 không*” thành mô hình “*Hộ tộc 4 không*” và triển khai mô hình “*Khu dân cư văn minh trong lễ tang và báo hiếu*” do Mặt trận Tổ quốc phát động.

- Lực lượng vũ trang tiếp tục phối hợp với các tổ chức chính trị - xã hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động Nhân dân tham gia xây dựng các tổ an ninh, tổ tự quản với nhiều nội dung phong phú, đảm bảo thực hiện tốt nhiệm vụ xây dựng lực lượng vũ trang Nhân dân và cơ sở chính trị trong sạch vững mạnh; làm tốt nhiệm vụ quốc phòng - quân sự địa phương; thực hiện tốt công tác bảo vệ chủ quyền biển đảo; giữ vững an ninh trật tự gắn với đẩy mạnh và nâng cao chất lượng phong trào “*Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc*”.

### **III. Đánh giá chung**

#### **1. Ưu điểm**

Việc triển khai thực hiện phong trào “*Dân vận khéo*” năm 2021, được các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội lãnh đạo, chỉ đạo và đăng ký thực hiện với nhiều nội dung cụ thể, thiết thực, hình thức đa dạng, phong phú trên tất cả các lĩnh vực. Kịp thời cụ thể hóa các chủ trương đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước thành các kế hoạch, chương trình, phối hợp tổ chức triển khai thực hiện. Phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” đã tác động tích cực, thúc đẩy phát triển kinh tế, giảm nghèo, bảo đảm an sinh xã hội, xây dựng đời sống văn hóa ở cơ sở, giữ gìn trật tự an ninh trên địa bàn dân cư, tham gia xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền trong sạch, vững mạnh, góp phần quan trọng vào việc tăng cường đoàn kết, củng cố niềm tin của cán bộ, đảng viên và Nhân dân. Nhiều chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước triển khai đạt kết quả thiết thực được Nhân dân đồng tình ủng hộ, góp phần thực hiện hoàn thành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và nhiệm vụ chính trị của huyện.

#### **2. Khuyết điểm, hạn chế, vướng mắc**

Chất lượng một số mô hình chưa cao, chưa bền vững, số lượng mô hình mới ra mắt chưa nhiều; việc phát hiện, xây dựng, nhân rộng mô hình, điển hình trong phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” gặp nhiều lúng túng.

Công tác dân vận của các cơ quan nhà nước chưa đồng bộ, còn một số mặt hạn chế nhất là trong công tác bồi thường, tái định cư, cấp giấy chứng nhận QSD đất cho Nhân dân..., có nơi còn xem công tác dân vận là việc của cấp ủy, của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội; công tác kiểm tra, giám sát, đôn đốc chưa được thường xuyên.

Chưa mạnh dạn tiếp cận hoặc đăng ký những công việc mới, việc khó và những lĩnh vực nhạy cảm như: bồi thường, giải phóng mặt bằng, tái định cư, giải quyết tranh chấp đất đai, xử lý ô nhiễm môi trường, giải quyết những bức xúc nổi cộm của Nhân dân...

#### **3. Nguyên nhân**

Một số cấp ủy Đảng, chính quyền, cán bộ, đảng viên nhận thức chưa đầy đủ về vị trí, vai trò, tầm quan trọng của công tác dân vận của Đảng, phong trào “*Dân vận khéo*” nên chưa toàn tâm, toàn lực lãnh đạo, tâm huyết với phong trào; thiếu sáng tạo, không kiên trì trong việc duy trì, phát triển sâu rộng các mô hình mới, hiệu quả.



Ủy ban Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội ở một số địa phương cơ sở chưa chủ động làm nòng cốt trong thực hiện phong trào; chưa có sự phối hợp chặt chẽ trong công tác xây dựng mô hình “*Dân vận khéo*”; phân công, đánh giá xây dựng mô hình chưa rõ ràng, cụ thể.

Dịch bệnh Covid-19 diễn biến phức tạp làm ảnh hưởng đến việc ra mắt, tuyên truyền, giới thiệu nội dung mô hình trực tiếp đến Nhân dân và làm cho công tác kiểm tra, giám sát, sơ kết, tổng kết rút kinh nghiệm, nhân rộng mô hình “*Dân vận khéo*” gặp nhiều khó khăn, không chủ động theo kế hoạch.

#### **4. Một số kinh nghiệm**

Một là, các cấp ủy, chính quyền, người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương cần xác định được tầm quan trọng của công tác dân vận và phong trào “*Dân vận khéo*”; phải trách nhiệm trong việc lãnh đạo, chỉ đạo, thường xuyên tổ chức quán triệt, tuyên truyền, triển khai thực hiện, tổ chức sơ kết, tổng kết việc thực hiện chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về công tác dân vận; đồng thời, quán triệt, xác định rõ vai trò, trách nhiệm của cả hệ thống chính trị trong việc triển khai, tổ chức thực hiện phong trào thi đua “*Dân vận khéo*”.

Hai là, thực hiện tốt quy chế dân chủ ở cơ sở sẽ được phát huy mạnh mẽ quyền làm chủ, tính tích cực, chủ động của Nhân dân, huy động được nhiều nguồn lực, nâng cao vai trò trách nhiệm của lực lượng làm công tác dân vận, người dân sẽ đồng tình cao, niềm tin của Nhân dân đối với hệ thống chính trị sẽ được củng cố, tăng cường; Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị - xã hội thường xuyên phát động và tổ chức thực hiện tốt các phong trào thi đua với nhiều hình thức thiết thực, hiệu quả để huy động Nhân dân hưởng ứng tham gia. Đây cũng là nền tảng, là cơ sở để triển khai mô hình “*Dân vận khéo*” ở địa bàn dân cư.

Ba là, phát huy vai trò tham mưu của cơ quan Ban Dân vận Huyện ủy trong khảo sát, đánh giá, hướng dẫn chuyên môn để các địa phương, đơn vị thực hiện.

Bốn là, thực hiện tốt công tác kiểm tra, giám sát, sơ tổng kết để đánh giá đúng thực chất kết quả các phong trào thi đua, nguyên nhân của những tồn tại hạn chế trong quá trình triển khai, thực hiện. Kịp thời khen thưởng, biểu dương những tập thể, cá nhân xuất sắc trong phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” nhằm tạo động lực thúc đẩy sự phát triển của phong trào tại các địa phương, đơn vị.

### **IV. Phương hướng và giải pháp thực hiện trong thời gian đến**

**1.** Tiếp tục kiên trì thực hiện có hiệu quả các quan điểm của Đảng và tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác dân vận; Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về *tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới*; Chỉ thị 16/CT-TTg của Thủ

tướng Chính phủ về tăng cường và đổi mới công tác dân vận trong cơ quan hành chính nhà nước, chính quyền các cấp trong tình hình mới.

2. Thường xuyên theo dõi việc thực hiện các mô hình trong phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” đã đăng ký, gắn với Cuộc vận động “*Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh*”; Chỉ thị 05-CT/TW của Bộ chính trị (khóa XII) về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII); Quy chế dân chủ ở cơ sở một cách hiệu quả. Thực hiện việc đánh giá, nhân rộng các mô hình có hiệu quả trên các lĩnh vực: kinh tế, văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh, hệ thống chính trị.

3. Duy trì công tác tiếp xúc, đối thoại giữa Bí thư các cấp ủy đảng, người đứng đầu cơ quan quản lý Nhà nước các cấp với Nhân dân theo quy chế; giải quyết kịp thời các phản ánh, kiến nghị của Nhân dân sau tiếp xúc, đối thoại; không để kéo dài ảnh hưởng đến niềm tin của Nhân dân.

4. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động; nghiên cứu, tổng hợp và phổ biến những kinh nghiệm, cách làm sáng tạo; duy trì và nhân rộng các mô hình “*Dân vận khéo*” hiệu quả, đồng thời, tập trung xây dựng các mô hình mới thiết thực, có tính đặc thù, phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương.

5. Tiếp tục chỉ đạo đổi mới nội dung, phương thức chỉ đạo, tổ chức phong trào thi đua yêu nước gắn với phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” theo hướng thiết thực, hiệu quả; thực hiện công khai, dân chủ, làm tốt công tác nêu gương. Chú trọng kiểm tra, sơ kết, phát hiện nhân tố mới, kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc để động viên, phát triển phong trào.

Trên đây là kết quả thực hiện phong trào thi đua “*Dân vận khéo*” năm 2021, Ban Thường vụ Huyện ủy Bình Sơn kính báo cáo.

Nơi nhận:

- Ban Dân vận Tỉnh ủy ,
- TT.HĐND, UBND huyện,
- Các cơ quan CTTM, giúp việc Huyện ủy,
- UBMTTQ, các tổ chức CT-XH huyện,
- Lưu VPH.

**T/M BAN THƯỜNG VỤ  
PHÓ BÍ THƯ**

**Đỗ Thiết Khiêm**

